
BORGARRÁÐ 6. maí 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um ljósastýringu 
á höfuðborgarsvæðinu og tvö útboð tengd umferðarljósum - R21050087

Nú eru yfirstandandi tvö útboð tengd umferðarljósum, annað á Seltjarnarnesi, vegna ljósa á 
gatnamótum Suðurstrandar og Nesvegs, og hins vegar á gatnamótum Snorrabrautar og 
Borgartúns. Reykjavíkurborg hefur séð um að þjónusta umferðarljós í 
nágrannasveitarfélögum. Kostnaði er síðan skipt á milli borgarinnar og Vegagerðarinnar í 
tilteknum hlutföllum án þess að Vegagerðin skoði hvað liggur að baki. Líkt og vant er koma 
þar fram upplýsingar um kröfur sem búnaður þarf að uppfylla. Meðal annars þurfa stýrikassar 
ljósanna að geta tengst miðlægri stýritölvu umferðarljósa en hana keypti borgin af Smith & 
Norland á tæplega 63 milljónir króna án útboðs. 1. Hvers vegna halda Reykjavíkurborg og 
Vegagerðin áfram uppteknum hætti hvað varðar útboð á ljósastýringu á höfuðborgarsvæðinu? 
2. Hvers vegna eru skilmálar yfirstandandi útboða með þeim hætti að örðugt er fyrir alla nema 
einn að taka þátt í útboðinu þrátt fyrir að kærunefnd útboðsmála úrskurðaði fyrir áramót að 
borgin og Vegagerðin skyldu greiða sekt vegna þess hvernig staðið var að kaupum á miðlægu 
stjórntölvunni?


